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Tillaga skóla- og frístundaráðsfulltrúa Flokks fólksins sem frestað var á fundi skóla- og 

frístundaráðs 25. september 2018: 

Flokkur fólksins vill leggja til að inntökureglur í svokallaðan þátttökubekk verði 

rýmkaðar til muna. Til stóð að bekkirnir yrðu 4 í borginni. Fjölgi umsóknum í 

„þátttökubekk“ er lagt til að þeim verði fjölgað eftir þörfum. Eins og staðan er í dag eru 

inntökuskilyrði í þátttökubekkina þau sömu og í Klettaskóla. Þetta eru of ströng og stíf 

skilyrði að mati borgarfulltrúa Flokks fólksins og fælir mögulega foreldra frá að sækja 

um fyrir börn sín sem gætu notið góðs af því að stunda nám í þátttökubekk. Fram hefur 

komið að nú fyrst er sá eini þátttökubekkur sem er rekinn fullur en lengi vel var aðsókn 

ekki mikil. Ástæðan gæti verið sú að inntökuskilyrðin eru of ströng og að foreldrar barna 

sem ekki ná þessum viðmiðunum sækja þar að leiðandi ekki um. Vitað er að hópur barna 

(ekki vitað hve mörg) eru að berjast í bökkum í almennum bekk með eða án stuðnings 

eða sérkennslu. Það er skylda okkar að gera allt sem við getum til að sjá til þess að 

hverju einasta barni líði vel í skólanum og finni sig meðal jafninga. Að rýmka 

inntökuskilyrðin í þátttökubekk og fjölga þeim eftir þörfum gæti verið byrjun á að mæta 

enn frekar ólíkum náms- og félagslegum þörfum barna.  

 
 


